

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๕๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

เรียน รองนรม., รัฐ.- นร., กระทรวง กรม, ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเอกอัครราชทูต
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี(๑๗ มกราคม ๒๕๕๙) เกี่ยวกับคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบคำสั่งสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์
อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร.๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๓๔๖๑๗๓๐
ที่ _____ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเสนอร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ เพื่อให้การดำเนินการ
ตามนโยบายขจัดยาเสพติดของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย โดย
สรุปดังนี้

๑. ให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายขจัด
ยาเสพติด
๒. ให้ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดำเนินนโยบายขจัดยาเสพติด เป็นผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
๓. ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ในสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ รายละเอียดตามที่แนบ

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้กรุณาลงนาม และเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ

(นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช)
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี



คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๑๑๔ / ๒๕๔๔

เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการ
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ และกำหนดนโยบายเร่งด่วนโดยจะระดมความรู้ ความคิด ทรัพยากร และสรรพกำลังทั้งปวง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคม และก่อผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เป็นแบบบูรณาการนั้น บัดนี้ สมควรกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจที่ตั้งขึ้น เพื่อประสานงาน เร่งรัด กำกับดูแล ตลอดจนให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑(๖) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายขจัดยาเสพติด

ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติขึ้นในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการประสานงาน เร่งรัด กำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขจัดยาเสพติด โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อมติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งนายกรัฐมนตรี และให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี ประสานการดำเนินการกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว

ให้ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายขจัดยาเสพติดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดังกล่าว และมีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์ กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น แล้วรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ

/ประธาน...

ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายขจัดยาเสพติด มีอำนาจปฏิบัติราชการทั่วไปตามนโยบายรัฐบาลในการขจัดยาเสพติด และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ มีอำนาจเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐมาชี้แจงดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการใดที่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน รับเรื่องราวร้องเรียนจากราษฎรและดำเนินการตรวจสอบตลอดจนประสานการดำเนินการระหว่างส่วนราชการหลายแห่งให้ร่วมกันปฏิบัติราชการอย่างเป็นบูรณาการ ในกรณีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาก็รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินในด้านนโยบายขจัดยาเสพติดเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

๒. ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกแก่ศูนย์ในด้านงานธุรการ การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม งบประมาณ และการจัดให้มีบุคลากรมาช่วยงานตามความจำเป็น

ในกรณีมีปัญหาขัดข้อง ให้ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบหรือวินิจฉัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

พันตำรวจโท



(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี